

ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๓๗๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๒๑๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๗๒๙๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตามที่ได้ยื่นยันมติคณะรัฐมนตรี (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เกี่ยวกับรายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง เสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนา กรณีนักเรียนหญิงมุสลิมถูกกีดกันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามหลักศาสนา และมติคณะรัฐมนตรี (๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗) เกี่ยวกับเรื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการติดตามข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงเรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง เสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนา กรณีนักเรียนหญิงมุสลิมถูกกีดกันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามหลักศาสนา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงเรื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการติดตามข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ และเร่งรัดให้กระทรวงศึกษาธิการแจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดำเนินการ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ปริญญคราญ จงธรรมคุณ

(นางสาวปริญญคราญ จงธรรมคุณ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
๑	ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง เสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนา กรณีนักเรียนหญิงมุสลิมถูกกีดกันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามหลักศาสนา (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)	<ul style="list-style-type: none"> ● กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีนักเรียนหญิงมุสลิมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยคนหนึ่งแต่งเครื่องแบบนักเรียนหญิงด้วยการสวมผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) และปักอักษร “ญ.ว.” (อักษรย่อของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย) ไว้บนฮิญาบ แต่ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยขอให้นำอักษรย่อที่ปักไว้ออก เนื่องจากเห็นว่านักเรียนหญิงคนดังกล่าวแต่งเครื่องแบบไม่เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๒๘ รวมทั้งว่ากล่าวเรื่องการแต่งกายในขณะทำกิจกรรมหน้าเสาธงและในชั้นเรียนหลายครั้งทำให้นักเรียนหญิงคนดังกล่าวเกิดความอับอาย ● กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อ ครม. ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้พิจารณาสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยดำเนินการแก้ไขระเบียบของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยให้ครอบคลุมถึงการแต่งกายสำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๒ ๒. ขอให้พิจารณาสั่งการให้สำนักงานปลัด ศธ. ติดตามและวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และหรือข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการแต่งเครื่องแบบนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ๆ 	ศธ. สคก. และ วธ.	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการติดตามข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมฯ) (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)	<ul style="list-style-type: none"> ● เดิมคณะกรรมการมีมติ (๑๑ กันยายน ๒๕๕๕) รับทราบข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการซื้อขายประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 	ศธ. อว., พม., สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
		<ul style="list-style-type: none">• สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวในปี ๒๕๖๓ ว่าพบปัญหาพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของครูที่ปฏิบัติต่อนักเรียน ซึ่งเป็นครูในสถานศึกษาที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สป.ศธ. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้รายงานข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ โดยครอบคลุมประเด็นที่ควรมีการป้องกันเชิงรุกและแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ• คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗) เห็นชอบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมฯ และให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เช่น ๑) ให้ ศธ. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนแผนนโยบาย การบังคับใช้กฎหมายตามกลไกการกำกับ ติดตาม และยกระดับการตรวจสอบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการต่อใบอนุญาตดังกล่าวเชิงรุก ๒) ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลเพื่อยกระดับระบบการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู		